



## แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาถึงกว่า ๘๐ คน อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง ในภาวะการณ์ดังกล่าว ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก เศร้าเสียใจ และไม่มั่นใจในความปลอดภัยของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งก่อผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างกว้างขวาง นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความกังวลและห่วงใยอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าว ตลอดจนสถานการณ์ที่จะเป็นไปในอนาคต จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอข้อคิดเห็น และแนวปฏิบัติ ดังนี้

๑. จากภาพและข้อมูลรายละเอียดที่รับทราบจากสื่อต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นการใช้ความรุนแรงที่น่าจะเกินกว่าที่ควรจะทำ และจะต้องมีผู้รับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว และหากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของผู้ใด ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

๒. การควบคุมตัวและการดำเนินการเกี่ยวกับผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผู้ต้องสงสัยว่าจะกระทำผิดกฎหมาย จะต้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้กระทำผิดกฎหมาย จะต้องคำนึงถึงและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนบทบาทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในเรื่องสิทธิของผู้ต้องหา โดยเคร่งครัด

๓. รัฐบาลควรอย่างยิ่งที่จะดำเนินการให้มีการจำแนกผู้ที่มีได้กระทำผิดกฎหมายหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วปล่อยตัวให้เป็นอิสระจากการถูกควบคุมตัวโดยพลัน

๔. การแก้ไขเยียวยาความเสียหายและความบอบช้ำ ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือความบอบช้ำทางชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความรู้สึก โอกาสในการประกอบอาชีพ หรือทางอื่นๆ จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเข้ามารับผิดชอบต่อผู้เสียหายในส่วนนี้ โดยเร่งด่วน และเพียงพออย่างเป็นรูปธรรม

/๕. รัฐบาลควร...

๕. รัฐบาลควรประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากการห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคสสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ นาฬิกา ได้ส่งผลกระทบต่อกรรดิยง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนเกือบทั้งหมดในพื้นที่ ทำให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทศกาลถือศีลอดของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามที่จะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากจะไม่ได้ได้รับความสะดวกในการที่จะเดินทางไปพบญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง เพื่อจัดเตรียมและรับประทานอาหารร่วมกันตามธรรมเนียมประเพณี กรณีจึงควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะได้พิจารณาทบทวนเพื่อให้มีการยกเลิกเคอร์ฟิวส์ข้างต้นโดยด่วน

๖. เมื่อมองและพิจารณาในภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าทุกคนและทุกฝ่ายต่างตกเป็นเหยื่อจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลในเรื่องนี้ ทำให้ประชาชนคนไทยต้องมาเผชิญหน้าและฆ่าฟันกันเอง ต้องเสียเลือดเนื้อ ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งความเสียหายนี้จะยังคงบาดลึกอยู่ในจิตใจของผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบไปอีกนาน รัฐบาลจึงควรพิจารณาทบทวนและปรับเปลี่ยนนโยบายในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริงโดยพลัน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะได้พิจารณาข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่เสนอ เพื่อประกอบการคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็หวังเป็นอย่างมากด้วยว่า ประชาชนคนไทยทุกคนทุกภาคส่วน จะได้ตั้งสติและใช้ปัญญาพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนถาวร อันจะนำไปสู่ความรักสามัคคี และความสุขของประชาชนคนไทย ตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติโดยส่วนรวม ต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗